

Liên hệ

Bà Đinh Đoan Sao Kim – Trưởng phòng Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84) 903 657 103

Email: saokim@shinhan.comkimdinh.shb@gmail.com

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ÔNG LEE TAEKYUNG – TÂN TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM

-Chuyên gia toàn cầu với nền tảng kinh nghiệm đa dạng về chiến lược

-Ưu tiên giá trị “Khách hàng trung tâm” để phát triển Ngân hàng Shinhan thành “Ngân hàng hàng đầu”

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021 – Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Lee Taekyung vào vị trí Tổng giám đốc của Ngân hàng. Lễ nhậm chức đã được tổ chức vào ngày 17 tháng 2 năm 2021 tại hội sở của Ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Vì tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, nên lễ nhậm chức lần này chỉ có khoảng 20 cán bộ nhân viên tham dự và được chia sẻ đến toàn thể nhân viên thông qua hệ thống hình ảnh trực tuyến.

Tân Tổng Giám đốc – Ông Lee Taekyung gia nhập Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc vào năm 1992 và đã từng đảm nhiệm nhiều nghiệp vụ đa dạng về chiến lược, kế hoạch, quản lý rủi ro, marketing... với kinh nghiệm thực tế phong phú trong 29 năm qua. Ông từng giữ chức Trưởng Khối Kinh doanh Toàn cầu của Ngân hàng Shinhan, có hiểu biết sâu rộng về toàn bộ mảng kinh doanh toàn cầu của Ngân hàng Shinhan. Ông là chuyên gia toàn cầu với kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Shinhan Mỹ và Ngân hàng Shinhan Campuchia.

Trong nhiệm kỳ của ông Lee Taekyung, Ngân hàng Shinhan Campuchia đã đạt mức tăng trưởng gấp đôi về tài sản, lợi nhuận, số lượng chi nhánh và nhân viên... trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2020.

Để trở thành một trong những ngân hàng nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam, một lần nữa, Tân Tổng Giám đốc Lee Taekyung đã nhấn mạnh đến cán bộ nhân viên về tầm quan trọng của khách hàng với giá trị ưu tiên là “Khách hàng trung tâm”. Ông chia sẻ: “Môi trường tài chính đang thay đổi nhanh chóng dẫn đến nhu cầu của khách hàng cũng sẽ thay đổi nhanh, Ngân hàng Shinhan phải hòa nhịp cùng sự thay đổi này với ưu tiên hàng đầu

“Khách hàng trung tâm”, nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng”.

Ông cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kỹ thuật số trong bối cảnh bất ổn của đại dịch Covid-19. Theo đó, ông khuyến khích toàn thể cán bộ nhân viên luôn nỗ lực tối ưu để mang đến khách hàng các dịch vụ tài chính nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật thông qua số hóa mạnh mẽ.

Cuối cùng, Tổng Giám đốc Lee Taekyung nhấn mạnh rằng: “Việt Nam là quốc gia quan trọng nhất trong mạng kinh doanh toàn cầu của Ngân hàng Shinhan. Chúng tôi xin gửi đến toàn bộ khách hàng của Ngân hàng Shinhan Việt Nam lời cảm ơn chân thành nhất vì sự tin tưởng và ủng hộ dành cho ngân hàng trong suốt thời gian qua. Đồng thời, Ngân hàng Shinhan cũng sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để mở rộng các hoạt động xã hội, nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của xã hội Việt Nam”.

VỀ NGÂN HÀNG SHINHAN

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group - SFG). SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Sau hơn 28 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, Ngân hàng Shinhan cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đầu năm 2020, Ngân hàng Shinhan được International Business Magazine trao tặng giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam và ngân hàng cũng vinh dự đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á lần thứ hai liên tiếp, do tạp chí HR Asia trao tặng.

Vào tháng 12/2020, Ngân hàng Shinhan được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (“VCCI”) phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì Sự Phát triển bền vững Việt Nam (“VBCSD”) tổ chức.

Để biết thêm các thông tin về Ngân hàng Shinhan Việt Nam, vui lòng truy cập:

Website: <https://shinhan.com.vn/>

Facebook: www.facebook.com/Shinhanbankvn/